

บรรณบริการแบบใหม่

ก่อนจะเริ่มรายการอื่นใดได้ก็จะต้องขอโทษโรงด้วยรายการขอกฎ การขอกฎแรก คือขอกฎเป็นอย่างยิ่งในความล่าช้าของวารสาร เป็นการล่าช้าโดยสภาพเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ มารวมกันเข้าซึ่งส่งผลรวมมาในรูปของการไม่สามารถจะออกวารสารมาให้ทันต่อกำหนดเวลาได้ สาเหตุเบื้องต้นของความล่าช้าอยู่ที่การที่เราต้องการรักษาเป้าหมายของวารสารแต่ละเล่มไว้ในรูปของการกำหนดหัวข้อ หรือ Theme ของเนื้อหาสาระของวารสารไว้ ฉะนั้นปัญหาของการเสาะ และสรรหาบทความที่เหมาะสมทั้งคุณภาพและปริมาณทั้งยังต้องเข้ากับ Theme ได้จึงเป็นความ ยากลำบากที่ใช้ระยะเวลาเกินกว่าจะคาดคิดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มาซึ่งบทความซึ่งได้ เลือกสรรแล้วก็คิดว่าความมีประสิทธิภาพในแง่ของความพึงพอใจของเราได้บรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแต่ละ Theme แล้ว ถึงแม้จะขาดประสิทธิภาพไปบ้างในแง่ของการบรรลุถึงเป้าหมายให้ทันเวลาก็ยังดีกว่าจะขาดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมิใช่หรือ?

รายการขอกฎเป็นอย่างยิ่งรายการต่อมาคือ การพิมพ์เนื้อหาของสารานุกรมนี้เรื่อง “ควรจะให้ระบบการครองร่วมมาใช้ในราชการไทยหรือไม่” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม หนองสนั่น ที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับก่อนคือฉบับที่ 1 ได้ตกหายไปเดือนครึ่งหนึ่งของต้นฉบับ ซึ่งเป็นความบกพร่องของบรรณนิการแต่ผู้เดียว จึงขอประทานอภัยจากทั้งท่านผู้เขียนและท่าน ผู้อ่านไว้พร้อมกัน ณ ที่นี้ด้วย พร้อมกันนั้นก็แจ้งค่านำส่วนที่ยังตกค้างอยู่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ แล้ว

บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะได้เปิดฉากอันว่าด้วย overture ของเนื้อหาของ Theme ของวารสารฉบับที่ 2 แล้ว นั่นคือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเรียงรายไปด้วยบทความหลายรสไม่ซ้ำแบบกันจนเรียกได้ว่า ถึงแม้จะอยู่ใน Theme เดียวกันก็มีได้ก่อให้เกิดความ น่าเบื่อหน่ายซ้ำซากเลย อย่างไรก็ตามหนึ่งปากว่าก็มีเท่า 2 ตาเห็น ฉะนั้นจะถ่วงเวลาท่านผู้อ่าน ค่อยไปก็มีบังควร โปรดได้ทดลองด้วยตัวของท่านเองเถิดว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ จะเลือก อ่านตามที่เราเรียงรายไว้ให้ท่านหรือจะเลือกอ่านเรื่องใดก่อนหลังก็มีผิดกติกาแต่ประการใด เรื่อง แรก คือ “การปฏิรูปการศึกษา: ทางออกของปัญหาความยากไร้ในชนบท” ของผู้ช่วยศาสตรา-

จารย์ชัตติยา วรรณสุด ติดตามด้วย "Allocating Investment in the Public Sector: A Survey of Selected Models, Techniques, and Issues" ของ Dr. Gerald D. Sentell นอกจากนี้ความเข้มข้นก็ได้ลดลงแต่ประการใด กลับเพิ่มขึ้นด้วยบทความของ ดร. ไพรัช กฤษณมิษาว่าด้วย "นโยบายช่วยเหลือคนจนและเกษตรกรของรัฐบาล" ซึ่งก็ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในบทความต่อไปของ ดร. สนิท สมัครการ ในหัวข้อ "Economic Change and Peasant Exploitation in Thailand"

เมื่อท่านเหนื่อยสายตาถึงแม้สมองจะอิมแปร์ เราก็ให้ท่านพักความคิดอันคงจะมีการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเต็มที่เสียบ้างด้วยข่าวพัฒนาบริหารศาสตร์ ซึ่งก็มีใช้เรื่องเบาสมองเพียงแต่แตกต่างออกไปเท่านั้น

ท้ายที่สุดแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของวารสารคือ สารานุกรมเรื่อง "รายจ่ายของรัฐบาลในงบประมาณ 2518" ซึ่งท่านนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์บุญชนะ อักดากร ได้กรุณามอบให้วารสารโดยเฉพาะ

ต่อจากนี้เราจะขอปิดท้ายรายการด้วยบทบรรณาธิการของอาจารย์ ไกรยุทธ ธีรยาคินันท์ เรื่อง "การเสนอของบประมาณแผ่นดิน: ทฤษฎีการต่อรองประยุกต์" อันเป็นบทความที่ก่อให้เกิดความสนใจอยากอ่านต่อไปอีก แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าหมกเนื้อที่ของวารสารฉบับที่ 2 แต่เพียงเท่านั้น หากท่านผู้อ่านยังจะกรุณาติดตามผลงานของเราต่อไป กรุณาออกไปพบกับเราได้อีกในวารสารฉบับที่ 3 ซึ่งมี Theme ว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองหรือชนบท ซึ่งจะมีเนื้อหาสาระเป็นประการใด ขอได้โปรดคอยสังเกต

บรรณาธิการ